



ที่ อส ๐๐๐๓(พท)/ว ๕ ๘

สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติในการดำเนินคดีที่อัยการสูงสุดได้ชี้ขาดหรือมีคำสั่ง

เรียน รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย เลขานุการอัยการสูงสุด
อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ และผู้อำนวยการสำนักงาน

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพบว่า ส่วนวนคดีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง และผู้มีอำนาจ
ทำความเข้าใจแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ได้เสนอส่วนต่ออัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาดนั้น พนักงานอัยการ
ยังมีได้มีความเห็นหรือคำสั่งในส่วนวนให้ครบถ้วน เช่น การแจ้งสิทธิผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๔๔/๑ คำสั่งเกี่ยวกับของกลาง การขอขบวทโทษ การขออนับโทษต่อ หรือการจัดการให้ได้
ตัวผู้ต้องหาที่สั่งฟ้องมาดำเนินคดีภายในอายุความ รวมทั้งการดำเนินการอื่นที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เมื่ออัยการสูงสุดได้ชี้ขาดแล้ว และต่อมาได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี
หรือมีเงื่อนไขระงับคดี พนักงานอัยการไม่ได้มีคำสั่งตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานอัยการสูงสุดจึงขอชักซ้อมความเข้าใจว่า การตรวจพิจารณาและมีคำสั่งในส่วนวน
ให้ครบถ้วน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องกับส่วนวนนั้น ๆ และขอกำชับว่า

(๑) เมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งหรือชี้ขาดให้ฟ้องคดีใดแล้ว ให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ
การดำเนินคดีตรวจพิจารณาความเรียบร้อยของส่วนวนก่อนยื่นฟ้องคดี โดยให้มีคำสั่งและดำเนินการต่าง ๆ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(๒) กรณีอัยการสูงสุดมีความเห็นหรือชี้ขาดควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาคนใด ในข้อหาใดไว้ เมื่อได้
ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี ให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีตรวจสอบการแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา
ให้ครบถ้วนแล้วจึงออกคำสั่งฟ้องและยื่นฟ้องผู้ต้องหาตามความเห็นหรือคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุด

(๓) กรณีอัยการสูงสุดมีความเห็นหรือคำสั่งหรือชี้ขาดควรสั่งฟ้องหรือให้ฟ้องคดีใดแล้ว
หากต่อมามีเงื่อนไขระงับคดี ให้พนักงานอัยการผู้มีอำนาจดำเนินคดีพิจารณาสั่งยุติการดำเนินคดีในข้อหา
นั้น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์)
อัยการสูงสุด

สำนักงานวิชาการ
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย
โทร. /โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๕๔๕๑
E-mail : dlaw@ago.go.th